



ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ตามกำหนด นั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ และหากมีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายดังกล่าว ให้นำเอกสารหลักฐาน
มายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคาร ๒ ชั้น ๖
เลขที่ ๕๐๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๒๐๑๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนดและเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่จะเรียกตัวผู้อุทธรณ์
มาตรวจร่างกายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

อนึ่ง สำหรับผลการอุทธรณ์ที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการพิจารณา
และวินิจฉัยแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประกาศผลให้ทราบ พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจโท

(ภาคภูมิภักดิ์ สัจจพันธุ์)

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ	ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	ชื่อสกุล
๑	๔๘	๐๑๐๑๐๐๐๔๖	นาย	วัฒน์กร	คงบัว

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

W TM

(ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ)

หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร./

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายฯ สตม.